

ปิดประกาศ
๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนด
แนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและ
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายประจักษ์ ชันเวท	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข- ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๒	นายสุพล ปัญญาไว	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข- ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทพ/คต/ปรกค

/ที่ สธ...

กม

วอ๓๓๔.

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

เพื่อทราบ

เห็นควรมอบ

.....

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ
หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่
ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นายประจักษ์ ชันเวท	จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๑๑๗๑๘	จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๑๑๗๕๖	เลื่อนระดับ ๔๐%
ผลงานที่จะส่งประเมิน ชื่อผลงาน "ผลของการจัดการส่งเสริมสุขภาพในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากร เขต อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง" (Result of Health Promotion Management To Reducing Risk of Cardiovascular Disease In Population, Amphur Sermkham,Lampang Province)						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "รูปแบบการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเชื่อมโยงสู่มาตรฐาน รท.สต.ติดดาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง"						

